



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ ๑ ๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑.	นางอิสริยารักษ์ มหาโยธี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินบุคคล

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ไปเข้ารับการประเมินโดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ทั้งนี้ หากไม่ไปเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

กรณีที่ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า ผู้เข้ารับการประเมินบุคคลมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้เข้ารับการประเมินรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการที่จะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ หากได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทยา นามบุญลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓